

MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading : สมเด็จพระย่า
Date : 21 ต.ค. 2543 Page : 1, 24	Source : มติชน No :
Keyword	43344552

สมเด็จพระย่ารับสั่ง คำสอน 'สมเด็จย่า' ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้เห็น" (อ่านหน้า 24)

ต่อจากหน้า 1

สมเด็จย่า

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประธานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์ "มติชน" มีรับสั่งว่า พระราชประวัติต่างๆ ของสมเด็จพระบรมราชชนนี ได้เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ทางสำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล และองค์กรเอกชนต่างๆ ทำให้เรามักมาและสื่อออกมาดีทั้งหมด ทุกองค์กรร่วมมือร่วมใจกันทำถวายดีมาก จนไม่ทรงมีเรื่องอะไรจะเล่าอีก

ผู้สื่อข่าวกราบทูลถามว่า สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงมีคำสอนเมื่อครั้ง 3 พระองค์ทรงพระเยาว์ ในการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างไร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ รับสั่งว่า สมเด็จย่าจะไม่ได้สอนอย่างนั้นอย่างนี้ตรงๆ พระองค์ท่านไม่ทรงเลกเซอร์ ทรงอยากให้พระราชโอรส พระราชธิดาเรียนรู้ให้มากที่สุด ดีที่สุด เรื่องหนึ่งที่เห็นว่าสมเด็จย่าทรงเก่งมาก คือเรื่องดนตรี ที่สมเด็จย่าทรงไม่เก่งเลย แต่ทรงอบรมด้านดนตรีให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 2 พระองค์ โดยทรงซื้อแผ่นเสียงมาให้พระราชโอรส พระราชธิดาฟัง ซึ่งทรงซื้อมาทุกประเภท

"ฉันขอรียนเปียโน ท่านก็เข้าเปียโน แล้วก็จ้างครูสอนเปียโน รัชกาลที่ 8 ทรงเรียนเปียโน แต่รัชกาลนี้ทรงแอกคอร์ดิออนก็ทรงหาครูให้ นอกจากนั้นมีโอเปอเร้าก็ให้ไปดูบ้าง ทูลกระหม่อมพ่อโปรดดนตรีมาก โปรดโอเป่าก็พาแม่ไป ท่านไม่สนุกเลย ที่สำคัญก่อนนี้ เรามีหนังเรื่องประวัติของนักดนตรี อาทิ โชแปง ท่านก็ให้ไปดูหนัง คือถึงที่ท่านไม่ถนัดก็หาวิธี"

ผู้สื่อข่าวกราบทูลถามอีกว่า ทรงมีคำแนะนำอย่างไรบ้าง เพื่อให้คนไทยนำไปประยุกต์ใช้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ รับสั่งว่า ดอบอย่างนี้ลำบาก โดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน เด็กๆ ควรจะทำหน้าที่ของตน ดิ้นขึ้นมาก็แต่งตัว หวีผม แปรงฟันเป็นหน้าที่ต้องทำ ทำเองได้ไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือ นอกจากบางเรื่อง อย่างเด็กเล็กๆ ผู้ปกครองรอทำไม่ได้ ให้ช่วยลูกให้อย่างนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เมื่อกราบทูลถามว่า ทรงมีคำแนะนำให้กับวัยรุ่นว่าจะช่วยเหลือตัวเอง ควรจัดการชีวิตอย่างไร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ รับสั่งว่า ถ้าเป็นเด็ก เป็นวัยรุ่น ยังมีครอบครัว มีพ่อแม่เมื่อยู่บ้านไม่ได้ออกไปอยู่ในโลกคนเดียว เมื่อมีทุกข้ออะไรต้องการความช่วยเหลือ ควรจะพูดกับพ่อแม่ก่อน เด็กเดี๋ยวนี้ห่างพ่อแม่ อยู่ใกล้เพื่อนมาก เชื้อเพื่อนมากกว่า แต่ถ้าพูดกับพ่อแม่ได้จะดีที่สุด ขณะเดียวกันพ่อแม่ต้องสละเวลาให้บ้าง

"เดี๋ยวนี้พ่อแม่ต้องทำมาหากินกันจนมีเวลาเหลือน้อย ก็ต้องคำนึงว่ามีเวลาให้ลูกก่อน ต้องถือว่าเป็นเพื่อนกันได้คือ เป็นทั้งพ่อแม่ด้วย เป็นเพื่อนด้วย พูดคุยปรึกษาของคำแนะนำเรื่องอะไรก็ได้ อันนี้บางทีเราไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไม่ถามแม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นนะ แต่บางทีเด็กก็ไม่อยากพูด ชอบไปพูดกับเพื่อนหรือไม่ก็เก็บไว้กับตัวเอง บางที

แกเอง อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งของเด็กสมัยนี้ที่ไม่ได้ใกล้ชิดพ่อแม่"

ผู้สื่อข่าวกราบทูลขอประทานพรคนะเกี่ยวกับสังคมของคนไทยในฐานะทรงเป็นพระมารดาและทรงเป็นพระอัยยิกา (ย่า, ยาย) สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ รับสั่งว่า หลานของพระองค์ท่าน (คุณจิตต์ ศรสงคราม) อยู่กับท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม แม่ของเขา เมื่อโตขึ้นเดี๋ยวนี้สนิทกว่าเมื่อเด็ก ตัวสูงใหญ่อายุ 26 ปีแล้ว

"ฉันเห็นว่าคนไทยมักจะบอกว่า ปู่ย่าตาชายรักหลาน บางคนพูดว่ารักมากกว่าลูก เลขอยากจะได้หลาน เคยมีผู้กราบทูลถามสมเด็จพระบรมราชชนนีว่ารักลูก หรือรักหลานมากกว่ากัน รับสั่งว่า ฉันรักลูกของฉันมากกว่า แล้วก็เห็นว่าลูกเก่งกว่าหลาน ทรงถือว่าลูกเป็นเรื่องของท่าน และท่านก็ใกล้ชิดกว่ารักกว่า เห็นความดีของลูกท่านมากกว่า เด็กเล็กๆ นั้นน่ารักดี แต่ความจริงหน้าที่เลี้ยงลูกเป็นของพ่อแม่ ไม่ใช่ของปู่ย่าตาชาย อาจจะดองฝากกันบ้าง แต่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพ่อแม่ ไม่ใช่ของย่า ยาย"

ผู้สื่อข่าวกราบทูลถามว่า ขณะนี้หลายองค์กรรณรงค์ให้ลูกหลานใกล้ชิดกับปู่ย่า ตายาย ซึ่งมองในแง่คุณค่าของจิตใจ แต่ความแตกต่างของยุคสมัยและวัฒนธรรม บางครั้งทำให้ไม่เข้าใจเด็กรุ่นใหม่ คนเป็นปู่ย่า ตายาย ควรจะวางตัวอย่างไร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ รับสั่งว่า ถ้าเป็นปู่ย่า ตายายที่ทันสมัย คือดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์จะรู้ โทรทัศน์แสดงให้เห็นอะไรมากมาย ถ้าเป็นคนทันสมัยจะสามารถดลใจโลกของลูกๆ หลานๆ ได้

เวลา 09.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายกร ทักษะรังสี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2543

นายกรกล่าวว่า สมเด็จย่าทรงอุทิศตนช่วยเหลือพสกนิกรมาโดยตลอดพระชนม์ชีพ มีทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก องค์กรยูเนสโกจึงประกาศให้พระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ 100 ปีแห่งวันพระราชสมภพ